

Số: /TH-STTTT

Nam Định, ngày tháng 6 năm 2020

TỔNG HỢP

Thông tin báo chí Trung ương viết về Nam Định (Từ 27/5/2020 đến ngày 02/6/2020)

Qua theo dõi của Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 27/5/2020 đến 02/6/2020 có khoảng 108 tin, bài trên 55 báo, tạp chí Trung ương phản ánh về Nam Định, trong đó có một số vấn đề được dư luận trong và ngoài tỉnh quan tâm sau đây:

1. Các bài viết phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh

- **Nam Định: Dân khấm khá nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá nước ngọt** là bài viết trên báo **Dân Việt** (danviet.vn); **Nông thôn ngày nay** ngày 27/5. Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó, nguồn vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được coi là hiệu quả đã giúp nông dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH để cho 2.828 hộ hội viên vay vốn theo các chương trình hỗ trợ với lãi suất thấp qua 92 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 103 tỷ đồng.

- **Thả la liệt con kê ộp oạp trong nhà màng, chỉ để 1 lứa đã nuôi một nghỉ** là bài viết trên báo **Dân Việt** (danviet.vn) ngày 27/5; **Khấm khá nhờ nuôi cá lồng** là bài viết trên **Nông nghiệp Việt Nam** ngày 29/5 giới thiệu về những mô hình chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Sáng ngày 28/5, Bộ GTVT và UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức thông xe công trình cầu Thịnh Long thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định. Cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ, kết nối quốc lộ 21 với Tỉnh lộ 490C, rút ngắn thời gian, chi phí đi lại; kết nối các khu công nghiệp trong vùng; hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, đặc biệt mạng lưới đường bộ ven biển; hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực kinh tế trọng điểm của miền Bắc, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực theo quy hoạch phát triển giao thông quốc gia. Cầu Thịnh Long có tổng chiều dài hơn 2.359m, phần cầu chính dài hơn 988m. Cầu có bề rộng 12m, gồm hai làn xe cơ giới (mỗi làn 3,5m), hai làn xe thô sơ (mỗi làn 2m) và lan can mỗi bên cầu rộng 0,5m, vận tốc thiết kế 80km/h. Sau khi đưa vào khai thác, cầu Thịnh Long sẽ kết nối hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, rút ngắn khoảng cách 15km trên tuyến vận tải Thị trấn Thịnh Long với

TP.Nam Định. Đây là thông tin trên các báo **Giao thông** ngày 27/5; **An ninh Thủ đô** (anninhthudo.vn); **Hải quan** (haiquanonline.com.vn); **Đầu tư** (baodautu.vn); **Sài Gòn giải phóng** (sggp.org.vn); **Pháp luật Việt Nam; Baotintuc.vn/TTXVN;** **Người lao động** (nld.com.vn); **Tài nguyên Môi trường** (baotainguyenmoitruong.vn); **Dân trí** (dantri.com.vn) ngày 28/5...

- Trước việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh bắt cá có thời hạn từ ngày 1/5 - 16/8/2020 trên các vùng biển, trong đó có vùng đánh bắt chung (vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ) và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 413/UBND-VP3 chỉ đạo Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Trực Ninh thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản biển biết về việc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị; động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức khai thác hải sản theo đoàn, tổ đội, tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trên biển... Đây là thông tin trên báo **Bưu điện Việt Nam** ngày 28/5.

- **Nam Định: Kêu gọi xây dựng quỹ "Mái ấm nông dân"** là thông tin trên báo **Nông thôn ngày nay** ngày 28/5. Nhằm giúp đỡ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Nam Định đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp, tạo nguồn lực xây dựng Quỹ "Mái ấm nông dân". Năm 2019, các cấp Hội đã vận động được 315,4 triệu đồng. Năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục phát động cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh ủng hộ kinh phí xây dựng quỹ. Theo đó, đối với nguồn cấp tỉnh quản lý, mỗi huyện, thành Hội lựa chọn một hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi về Hội Nông dân tỉnh thẩm định, bình xét, lựa chọn 3 hộ tại 3 huyện trong 3 cụm, hỗ trợ xây mới nhà ở với mức 50 triệu đồng/nhà.

- Sáng 28/5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Thiết thực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 do Trung ương phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã thành lập Ban Chỉ đạo, Bộ phận giúp việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên với yêu cầu công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải năm nay phải được triển khai tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành; thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là thông tin trên **Tạp chí Xây dựng Đảng** (xaydungdang.org.vn) ngày 28/5; **Tạp chí Người làm báo** (nguoilambao.vn) ngày 29/5.

- **Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định: Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất** là bài viết trên báo **Đại biểu nhân dân** ngày 29/5. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Giao Thủy gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Dưới sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng tại huyện Giao Thủy, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực chuyển sang giai đoạn vừa chống dịch vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. Theo UBND huyện Giao Thủy, bằng những biện pháp cụ thể, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia đăng ký thương hiệu OCOP (mỗi xã một sản phẩm) với mục tiêu trong năm 2020 toàn huyện có ít nhất 19 sản phẩm OCOP. Trong đó, có từ 5% sản phẩm trở lên đạt tiêu chuẩn 5 sao, 30% sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, và 65% sản phẩm đạt tiêu chuẩn 1-3 sao. Hiện một số doanh nghiệp đã nỗ lực cải tạo cơ sở hạ tầng, quy trình, kỹ thuật sản xuất giúp các sản phẩm đạt chuẩn chương trình OCOP, các sản phẩm OCOP của địa phương được huyện đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ tại Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm sạch của huyện...

- **Dây thìa canh góp phần đổi thay vùng đất nhiễm mặn** là bài viết trên **Thời báo Kinh doanh** (thoibaokinhdoinh.vn) ngày 29/5. Việc liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản của HTX trồng cây dược liệu Hải Lộc, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu đã giúp người dân địa phương chuyển đổi mô hình sản xuất trên vùng đất nhiễm mặn kém hiệu quả sang trồng dây thìa canh dược liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với cây lúa, ngô và một số cây trồng khác.

- **Cục Thuế Nam Định đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử** là thông tin trên **Thời báo tài chính Việt Nam** ngày 29/5. Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có hơn 1.200 tổ chức, doanh nghiệp (DN) sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, DN không bị ảnh hưởng và việc triển khai áp dụng HĐĐT đạt hiệu quả cao, Cục Thuế Nam Định vừa ban hành công văn hướng dẫn các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh về triển khai thực hiện HĐĐT. Hiện nay Cục Thuế Nam Định đã công khai danh sách các tổ chức có hồ sơ đề nghị được cung cấp dịch vụ HĐĐT trên địa bàn tỉnh Nam Định tại website: <http://namdinh.gdt.gov.vn> để người nộp thuế có thể tìm hiểu, tham khảo và lựa chọn cho mình nhà cung cấp phần mềm HĐĐT tối ưu nhất.

- Hướng ứng “Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2020 cũng như chia sẻ những khó khăn của đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định vừa tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy AMARA Việt Nam, thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh). Tại Chương trình này, Liên đoàn Lao động

tỉnh đã trao 150 suất quà cho 150 đoàn viên, công nhân lao động công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 1 túi quà. Đây là thông tin trên báo **Lao động** ngày 29/5.

- **Nam Định thực hiện hai giải pháp trọng tâm** là bài viết trên báo **Nhân dân** ngày 30/5. Thực hiện Chỉ thị số 35 của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung giải quyết những vướng mắc và tăng cường giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần ổn định tình hình, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bảo đảm chất lượng đội ngũ cấp ủy khóa mới. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã chọn và tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc với phương châm làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thời gian qua đã có hàng trăm nội dung, vụ việc hạn chế, bất cập được khắc phục. Nổi bật như vấn đề vệ sinh môi trường tại huyện Nghĩa Hưng; quản lý đô thị tại TP Nam Định hay công tác giải quyết đơn thư khiếu nại đảy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm... Những nỗ lực này của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị đã góp phần ổn định tình hình, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với cách làm này của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Nam Định đã tạo thành công bước đầu trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tính đến nay, toàn tỉnh có 612 trong số 928 số tổ chức đảng cấp cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 20 đảng bộ, chi bộ tiến hành đại hội điểm và 24 trong số 26 đơn vị tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy đã tổ chức thành công. Kết quả cho thấy hầu hết các đại hội nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đánh giá kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, cũng như đồng tình với những mục tiêu, phương hướng phát triển, giải pháp triển khai thực hiện.

- Ngày 29/5, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, 28 tập thể, 49 cá nhân thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định và Công an các huyện: Ý Yên, Nam Trực và thành phố Nam Định đã được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm. Đây là thông tin trên **Baotintuc.vn/TTXVN** ngày 29/5.

- Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6), sáng ngày 29/5, tại Trường Mầm non Mai Xá (thành phố Nam Định), Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức thăm, trao hỗ trợ và tặng quà cho các cháu học sinh là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho 10 cháu học sinh là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng và 1 túi quà; trao tặng nhà trường 5 triệu đồng để

hỗ trợ bữa ăn trưa cho các cháu học sinh ăn bán trú; Liên đoàn Lao động thành phố Nam Định trao tặng 5 suất quà cho 5 cháu học sinh, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng và 1 túi quà; cũng trong Chương trình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định cũng có quà tặng các cháu đón Tết thiếu nhi. Đây là thông tin trên các báo **Lao động** ngày 30/5; **TTXVN** ngày 29/5.

- Ngày 29/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định triển khai mô hình Chợ nhân đạo, hỗ trợ 200 người có hoàn cảnh khó khăn bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có người khuyết tật, người già trên 65 tuổi thường xuyên đau ốm, phụ nữ đơn thân... trên địa bàn thành phố Nam Định. Tại đây, người dân được lựa chọn các mặt hàng lương thực, thực phẩm như gạo, nước mắm, dầu ăn, đường, bột ngọt... với giá trị 250.000 đồng/người. Đây là thông tin trên **TTXVN** ngày 29/5.

- **Nam Định: Nhập lợn ông bà, phục vụ tái đàn** là thông tin trên báo **Nông nghiệp Việt Nam** (nongnghiep.vn) ngày 31/5. Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Nam Định, hiện nay, sản xuất chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định. Việc tái đàn lợn nuôi ở các huyện, thành phố được chính quyền quan tâm và người dân thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã nuôi tái đàn được trên 80.000 con lợn, tổng đàn lợn của tỉnh ước hiện có 627.940 con, giảm 12,8% (-92.060 con). Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 4/2020 ước đạt 12.497 tấn, tăng 0,8% (+97 tấn) so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 55.863 tấn, giảm 1,7% (-962 tấn) so với cùng kỳ năm 2019; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 85,2kg/con.

- Ngày 01/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (từ ngày 1/6/2020), theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau khi sáp nhập Đảng bộ Khối mới có tổng cộng 162 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cũng ban hành Quyết định về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định ông Hoàng Văn Tuyển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định 3 cán bộ khác giữ chức vụ Phó Bí thư... Đây là thông tin trên các báo **Đại đoàn kết** (daidoanket.vn); **Pháp luật Việt Nam** ngày 01/6; **Nhân dân** ngày 02/6...

2. Một số thông tin đáng lưu ý.

- **Nam Định bắt giữ hai đối tượng lao xe vào cảnh sát giao thông** là thông tin trên **VietnamPlus.vn/ Baotintuc.vn/TTXVN** ngày 26/5. Sau khi xảy ra 2 vụ việc các đối tượng tông thẳng xe vào người Cảnh sát giao thông khi đang

thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ các đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ. Trung tá Đỗ Đình Sơn, Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định cho biết, hiện sức khỏe của 2 chiến sỹ cảnh sát giao thông bị các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh lao thẳng xe vào người đã ổn định. Sau các vụ việc chống đối người thi hành công vụ trên, đơn vị đã yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nghiêm túc thực hiện quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ cũng như an toàn cho người tham gia giao thông.

- **Nam Định: Bao giờ giải quyết dứt điểm vụ “chiếm ngõ” đi chung tại xã Điền Xá?** là bài viết trên báo **Xây dựng** (baoxaydung.com.vn) ngày 30/5 tiếp tục phản ánh về việc tranh chấp lối đi chung giữa gia đình bà Đỗ Thị Bích và ông Đỗ Duy Quân (xã Điền Xá, huyện Nam Trực).

- Ngày 30/5, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh kèm theo thông tin về việc một bé gái học lớp 4 ở Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (TP.Nam Định) bị cô giáo đánh tím bầm một bên tay. Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thế Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Nam Định xác nhận sự việc cô giáo Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu đánh học sinh lớp 4 vì viết bài chậm, khiến học sinh này bị bầm tím một bên tay. Ngày 31/5, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Thành phố, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu đã làm việc với đại diện gia đình cháu H.M.T (học sinh lớp 4A6) và cô giáo P.T.H.N. Cuộc làm việc còn có sự tham dự của chính quyền sở tại là UBND phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. Tại buổi làm việc, cô giáo đã đọc bản tường trình sự việc, thừa nhận dùng thước nhựa đánh vào bả vai của cháu H.M.T trong giờ học, đồng thời xin lỗi gia đình và học sinh về hành vi thiếu kiềm chế này. Ban giám hiệu trường Hồ Tùng Mậu đã thông báo quyết định tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm lớp 4A6 cũng như đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên P.T.H.N. Nhà trường bố trí giáo viên khác dạy thay để đợi Hội đồng kỷ luật trường Hồ Tùng Mậu họp, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật cụ thể đối với giáo viên P.T.H.N theo mức đình chỉ giảng dạy từ 1 đến 6 tháng. Tại cuộc họp nói trên, đại diện gia đình đã đồng ý với cách xử lý của Phòng GD-ĐT thành phố Nam Định cũng như Ban giám hiệu trường Hồ Tùng Mậu. Đây là thông tin trên các báo **Tổ quốc** (toquoc.vn); **Người đưa tin** (nguoiduatin.vn); **Đời sống Pháp luật** (doisongphapluat.com); **Vietnamnet.vn**; **Infonet.vietnamnet.vn**; **Thương hiệu và Pháp luật** (thuonghieuvaphapluat.vn); **Công luận** (congluan.vn) ngày 30/5; **Đất Việt** (baodatviet.vn); **Vtc.vn**; **Tiền phong** (tienphong.vn); **Lao động** (laodong.vn); **Tiền phong** (tienphong.vn) ngày 31/5; **Vtc.vn**; **Gia đình và Xã hội** (giadinh.net.vn) ngày 01/6...

- Khoảng 6h30, ngày 02/6 người dân địa phương đã phát hiện một thi thể tại khu vực sông Đào đoạn qua thành phố Nam Định. Nạn nhân là một người đàn ông tuổi từ 40-50 tuổi, mặc áo phông có cổ màu đỏ, quần màu ghi, cổ đeo dây chuyền bạc, móng dẹt có chữ NIKE. Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây là thông tin trên các báo **Công lý xã hội** (conglyxahoi.net.vn); **Đời sống Việt Nam** (doisongvietnam.vn) ngày 02/6.

- **Các hộ dân tố cáo Phó bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để làm giả hồ sơ hộ nghèo** là thông tin trên báo **Pháp luật Việt Nam** ngày 01/6 chuyên đơn của các hộ dân (trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định) tố cáo Phó bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để làm giả hồ sơ hộ nghèo để vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các đ/c Bộ phận thường trực chỉ đạo, xử lý thông tin báo chí của tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở TT&TT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Xuân Mai